



UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG
BUÔN LẬU, GIAN LẬN
THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **11** /BC-BCĐ389

Bình Định, ngày **27** tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

✓ Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2025

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG

Tháng 01 là thời điểm cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, tình hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh diễn ra nhộn nhịp, sôi động; hàng hóa trên thị trường đa dạng, phong phú, với nhiều mẫu mã, chủng loại đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng phục vụ dịp Tết như: quần áo may sẵn, giày dép, bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát, hoa quả,...

Do nhu cầu tăng cao trong dịp Tết, giá cả một số mặt hàng như thịt gia súc, gia cầm, rượu, bia, nước giải khát, hoa quả, rau xanh, đồ chơi trẻ em và một số mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong những ngày Tết được điều chỉnh tăng với mức tăng phù hợp, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến.

Các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các hành vi mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu không có hóa đơn chứng từ hoặc không có nhãn phụ theo đúng quy định đối với hàng nhập khẩu, các mặt hàng vi phạm chủ yếu: thuốc lá, quần áo may sẵn, rượu, thuốc lá điếu, mỹ phẩm,...

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỰC LƯỢNG

1. Công tác tham mưu, điều hành, chỉ đạo

Bám sát các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh Bình Định về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định; các ngành, đơn vị, địa phương đã triển khai công tác chỉ đạo điều hành như sau:

Văn phòng Thường trực đã tham mưu Trưởng ban ban hành Kế hoạch số 183/KH-BCĐ389 ngày 19/12/2024 về đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh thường xuyên chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc tăng cường công tác quản lý địa bàn, phân công công chức, người lao động theo dõi nắm tình hình thị trường giá cả hàng hóa trong những ngày giáp Tết; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Át Ty năm 2025 nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát các thông tin thất thiệt gây bất ổn thị trường, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi đầu cơ, găm hàng nhằm tăng giá để thu lợi bất chính.

Lực lượng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; các Kế hoạch và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Trung ương và địa phương; công văn số 6333/UBND-KT ngày 16/8/2024 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn tỉnh; thực hiện Đề án 319 về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 179/CV-BCĐ389 ngày 03/12/2024 về việc triển khai Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Át Ty năm 2025. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh còn thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan như Quản lý thị trường, Hải quan, Kiểm lâm,... để phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ngành Thuế tỉnh Bình Định thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ công chức, đảm bảo thi hành công vụ đúng pháp luật, nâng cao phẩm chất đạo đức. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng rà soát, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật thuế, chống các hành vi trốn thuế, gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế, hóa đơn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, công điện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng: Công an, Hải quan, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường và Hải đoàn BP48,... thường xuyên làm tốt công tác trao đổi thông tin tình hình và tổ chức lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển; nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với mọi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Sở Công Thương đã tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các quy định của pháp luật, các ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

2. Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm

Trong tháng 01, các lực lượng chức năng thành viên của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chủ động tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và

hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn tỉnh, với kết quả như sau:

Tổng số vụ kiểm tra: 129 vụ.

Tổng số vụ vi phạm: 115 vụ (*hành vi vi phạm: 04 vụ vi phạm về lĩnh vực buôn bán hàng cấm, hàng lậu; 111 vụ vi phạm về lĩnh vực gian lận thương mại*).

Tổng số vụ xử lý vi phạm hành chính: 106 vụ.

Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 27.571.010.000 đồng.

Trong đó: - Phạt vi phạm hành chính: 3.907.630.000 đồng.

- Tiền phạt bổ sung, truy thu thuế: 23.663.380.000 đồng.

2.1. Cục Quản lý thị trường tỉnh

Đề chủ động trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã xây dựng, ban hành Kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2025 và các văn bản chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Kết quả kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm tháng 01: Tổng số vụ kiểm tra 14 vụ, không vi phạm.

2.2. Cục Thuế tỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, Ngành Thuế tỉnh Bình Định thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ công chức, đảm bảo thi hành công vụ đúng pháp luật, nâng cao phẩm chất đạo đức; Tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng thanh, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế, chống các hành vi trốn lậu thuế, gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra trong tháng 01 năm 2025, cụ thể:

- Xử lý: 85 vụ/85 đối tượng (vi phạm gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế)

- Thu nộp ngân sách nhà nước: 27.437.460.000 đồng (*trong đó: tiền phạt: 3.774.080.000 đồng; tiền phạt bổ sung, truy thu thuế: 23.663.380.000 đồng*).

2.3. Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an tỉnh

Trong tháng 01, lực lượng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Bình Định đã phát hiện, bắt giữ 22 vụ/26 đối tượng với tổng trị giá hàng hóa gần 300 triệu đồng. Kết quả xử lý: xử phạt VPHC: 13 vụ/13 đối tượng, với tổng tiền phạt 77.550.000 đồng; khởi tố: 2 vụ/2 bị can; đang xử lý: 59 vụ.

2.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trong tháng 01 năm 2025, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản 06 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp (*trong đó: 02 vụ vận chuyển lâm sản*

trái pháp luật và 04 vụ lâm sản không xác định được người vi phạm).

Kết quả xử lý:

- Xử lý hành chính: 06 vụ (trong đó, số vụ vi phạm xảy ra năm 2024 chuyển sang xử lý trong kỳ báo cáo 04 vụ).

+ Tài sản tịch thu: 1,756 m³ gỗ xẻ thuộc loài thông thường, 2.610kg thực vật rừng ngoài gỗ là củi, 02 xe mô tô độ chế không gắn biển số kiểm soát, không xác định được số khung, số máy.

+ Tổng thu nộp ngân sách: 12.000.000 đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính.

- Xử lý hình sự: 0 vụ

2.5. Sở Khoa học và Công nghệ

Trong tháng, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai một số nhiệm vụ được giao nhưng chưa phát hiện vụ việc vi phạm.

2.6. Sở Công Thương

Trong thời gian qua, Sở Công Thương đã triển khai một số nhiệm vụ được giao, tuy nhiên chưa phát hiện vụ việc hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại nào xảy ra.

Sở Công Thương đã tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các quy định của pháp luật, các ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Thực hiện kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh, Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 (do Sở Công Thương chủ trì) đã tiến hành kiểm tra 26 cơ sở, trong đó: 06 cơ sở kinh doanh thực phẩm (*bánh kẹo, sữa, bia, rượu, nước giải khát...*), 09 cơ sở sản xuất (*nước mắm, nem, chả, tương ớt...*), 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại địa bàn các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Tây Sơn và thị xã An Nhơn từ ngày 02/01/2025 đến ngày 10/01/2025.

Kết quả kiểm tra: các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, kinh doanh thực phẩm đều có ý thức chấp hành đúng các quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm, tự công bố sản phẩm, có trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cho người trực tiếp chế biến thực phẩm, tổ chức khám sức khỏe và tập huấn kiến thức về ATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành test nhanh chỉ tiêu hàn the đối với 07 mẫu sản phẩm thực phẩm, kết quả: không phát hiện hàn the trong các mẫu sản phẩm thực phẩm.

2.7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Trong tháng, qua công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định chưa phát hiện vụ việc vi phạm.

Phối hợp cùng với các lượng chức năng trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa

phương phát động phong trào đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Kết quả, đã tổ chức tuyên truyền được hơn 06 buổi/332 người dân tham gia; 191 lượt tàu/662 thuyền viên.

Đồng thời, đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, các tuyến giao thông đường bộ, cảng biển, cửa biển; kết hợp kiểm soát thường xuyên, cố định với kiểm soát cơ động; thực hiện nghiêm quy trình thủ tục, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, giám sát biên phòng tại cửa khẩu, cảng biển để chủ động phát hiện ngăn chặn tội phạm ngay từ cửa khẩu, cảng biển. Kết quả, đã tổ chức tuần tra trên bộ được hơn 16 lượt/106 cán bộ, chiến sỹ tham gia; tuần tra trên biển được 05 lượt tàu/36 cán bộ, chiến sỹ tham gia.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như: Công an, Hải quan, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường và Hải đoàn BP48..., kịp thời trao đổi thông tin, tổ chức lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên bộ, trên biển, không để đối tượng lợi dụng sơ hở tiến hành các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa.

2.8. Cục Hải quan tỉnh

Trong tháng, Cục Hải Quan đã tổ chức triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Định về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan tại địa bàn quản lý của Cục; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 183/KH-BCĐ389 ngày 19/12/2024 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Định về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; Triển khai thực hiện Công văn số 268/UBND-TH ngày 10/01/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn đề thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới; đồng thời, phối hợp với Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn trong công tác thủ tục tàu biển xuất nhập cảnh, giám sát, kiểm soát các phương tiện trọng tâm, trọng điểm có dấu hiệu nghi vấn.

Xây dựng các kế hoạch thực hiện nghiệp vụ kiểm soát hải quan và kế hoạch tuần tra kiểm soát, thường xuyên, định kỳ, đột xuất trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Bình Định theo quy định.

Kết quả bắt giữ, xử lý vi phạm liên quan đến hành vi trong tháng 01:

- Buôn lậu: không.
- Gian lận thương mại: 02 vụ xử phạt vi phạm hành chính; phạt tiền: 44.000.000 đồng.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Thuận lợi

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát kịp thời của các cấp Lãnh đạo và sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công tác giữ vững ổn định thị trường, giá cả.

Các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh có sự phối hợp chặt chẽ; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Công tác tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện các Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh kịp thời, có hiệu quả.

2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân

Phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi, khó phát hiện, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2025

Trong thời gian tới, để công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt kết quả tốt, các ngành, lực lượng chức năng của tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của cấp trên về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

2. Quán triệt thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Định và Quy chế về trách nhiệm phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định.

3. Tăng cường củng cố lực lượng làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức tiếp tay, dung túng hoặc có biểu hiện tiêu cực khác trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo nội bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác.

4. Các ngành chức năng cần phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, vận động quần chúng nhân dân phản ánh, tố giác các hành vi vi phạm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh

chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

5. Xây dựng và ban hành Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Trên đây là nội dung báo cáo công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định, kính báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả./.

Nơi nhận:

- BCD 389 quốc gia (b/cáo);
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Các CQTV BCD 389 tỉnh;
- CVP, PVPKT (K6);
- Lưu: VT, K6, VPTT.



TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Tự Công Hoàng



PHỤ LỤC
KẾT QUẢ PHÁT HIỆN, BẮT GIỮ VI PHẠM

(Kèm theo báo cáo số 11.../BC-BCĐ389 ngày 27...tháng 01 năm 2025 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Định)

Đơn vị tính trị giá: triệu đồng

STT	Các lực lượng chức năng	SỐ VỤ VI PHẠM					Trị giá hàng hóa vi phạm (ước tính)	Số đối tượng vi phạm
		Buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu	Gian lận thương mại	Hàng giả	Vi phạm khác	Tổng cộng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)	(8)	(9)
1	Bộ đội biên phòng	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	Công an	4,00	18,00	0,00		22,00	291,117	26,00
3	Hải quan	0,00	2,00	0,00		0,00	0,00	2,00
4	Quản lý thị trường	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	Thuế	0,00	85,00	0,00		85,00	0,00	85,00
6	Kiểm lâm	0,00	6,00	0,00		6,00	46,375	2,00
7	Sở công thương	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	Thanh tra chuyên ngành	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	Lực lượng khác	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TỔNG CỘNG	4,00	111,00	0,00	0,00	113,00	337,492	115,00



PHỤ LỤC
KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Kèm theo báo cáo số 11 BC-BCĐ 389 ngày 27 tháng 01 năm 2025 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Định)

Đơn vị tính trị giá: triệu đồng

STT	Các lực lượng chức năng	Số vụ	SỐ TIỀN				Trị giá tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý (ước tính)
			Số tiền phạt	Tiền phạt bổ sung, truy thu thuế	Tiền bán thanh lý hàng tịch thu	Tổng cộng	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bộ đội biên phòng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Công an	13,00	77,55	0,00	0,00	77,55	0,00
4	Hải quan	2,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00
5	Quản lý thị trường	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Thuế	85,00	3.774,08	23.663,38	0,00	27.437,46	0,00
7	Kiểm lâm	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,196
8	Sở Công Thương	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Thanh tra chuyên ngành	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Lực lượng khác	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TỔNG CỘNG		106,00	3.907,63	23.663,38	0,00	27.559,01	12,196

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
BAN CHỈ ĐẠO 389



PHỤ LỤC
KẾT QUẢ XỬ LÝ HÌNH SỰ

(Kèm theo báo cáo số 11 BC/BCĐ389 ngày 27 tháng 01 năm 2025 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Định)

Đơn vị tính trị giá: triệu đồng

STT	Các lực lượng chức năng	Số vụ khởi tố	Số đối tượng bị khởi tố	Trị giá tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý (ước tính)	Tiền bán tang vật tịch thu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bộ đội biên phòng	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cảnh sát biển	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Công an	2,00	2,00	0,00	0,00
4	Hải quan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kiểm lâm	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lực lượng khác	0,00	0,00	0,00	0,00
TỔNG CỘNG		2,00	2,00	0,00	0,00



PHỤ LỤC
THÔNG KÊ HÀNG HOÁ VI PHẠM

(Kèm theo Báo cáo số *XX* BC-BCĐ389 ngày: *27* tháng 01 năm 2025 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Bình Định)

STT	Tên mặt hàng	Số lượng	Đơn vị tính	CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG							
				Bộ đội biên phòng	Cảnh sát biển	Công an	Hải quan	Quản lý thị trường	Kiểm lâm	Trạm KSLH	Lực lượng khác
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Cát xây	4	m ³			4					
2	Cát tô	2,5	m ³			2,5					
3	Pháo nổ	12,5	kg			12,5					
4	Pháo hoa nổ	82,5	kg			82,5					
5	pháo nổ	176	viên			176					
6	thiết bị điện tử;	961	chiếc			961					
7	chai nước hoa các loại	1060	chai			1060					
8	đồng hồ đeo tay	266	chiếc			266					
9	đồ chơi trẻ em	555	chiếc			555					
10	giày, dép các loại	320	đôi			320					
11	túi xách các loại	75	cái			75					
12	máy thuốc lá điện tử	57	cái			57					
13	hộp phụ kiện	49	cái			49					
14	chai tinh dầu	45	chai			45					
15	quần áo các loại	202	cái			202					
16	vỏ nhựa để chế tạo pháo	400	gr			400					
17	Phụ kiện chế tạo pháo	1983	dây/cuộn/chiếc			1983					
18	Sữa, tã, bột (sản phẩm dành cho mẹ và bé)	21	sản phẩm			21					
19	mỹ phẩm	33	sản phẩm			33					
20	kem dưỡng tóc	5	sản phẩm			5					
21	vớ học sinh	5	sản phẩm			5					
22	điện thoại di động	4	chiếc			4					
23	Pin dự phòng	11	chiếc			11					

24	Sản phẩm đóng gói chế biến sẵn, táo mứt các loại	307	gói/hộp			307					
25	Gỗ loại quý hiếm	1.756	m ³						1.756		
26	Gỗ loại khác	2.610	m ³						2.610		
27	Ô tô	2	Chiếc						2		



PHỤ LỤC
VỤ VIỆC VI PHẠM ĐIỂN HÌNH

(Kèm theo báo cáo số **AP/BC-BCD389** ngày **27** tháng 01 năm 2025 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Định)

STT	NỘI DUNG VỤ VIỆC
1	<p>Chi Cục Kiểm lâm kiểm tra và xử lý 01 vụ, cụ thể:</p> <p>Ngày 23/12/2024, Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân tổ chức kiểm tra theo tin báo phát hiện tại khu phố Gia Chiều 1, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định có 01 xe ô tô tải đang vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Hạt Kiểm lâm kiểm tra và tạm giữ: 1.200kg thực vật rừng ngoài gỗ là củi và 01 xe ô tô để làm căn cứ điều tra, xác minh làm rõ cùng cố hồ sơ xử lý đúng theo quy định pháp luật. Ngày 26/12/2024, Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Mộng Hùng, sinh ngày 29/07/1977; nơi ở hiện tại: Khu phố Thiết Đính Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định với số tiền 6.000.000 đồng về hành vi mua, bán và vận chuyển lâm sản trái pháp luật; tịch thu sung công quỹ Nhà nước 1.200kg thực vật rừng ngoài gỗ là củi và trả lại 01 xe ô tô cho chủ sở hữu hợp pháp.</p>
2	<p>Công an tỉnh Bình Định xử lý 01 vụ, cụ thể: Khoảng 12 giờ 30 ngày 25/12/2024, Công an thị xã An Nhơn phối hợp Công an phường Nhơn Thành tiến hành tuần tra trên địa bàn. Khi đến vòng xoay Quốc lộ 19B, thuộc khu vực Tiên Hội, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, Tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đang ngồi trên xe mô tô biển kiểm soát 59M2 – 652.67, phía sau có chở theo 01 thùng cạt tông có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, người thanh niên khai tên Nguyễn Đình Quang Tiến, sinh năm 2000, ở xóm 1, thôn Tường Sơn, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, thùng cạt tông phía sau xe chứa 10 (mười) khối hộp hình chữ nhật (nghi là pháo hoa nổ), loại 49 ống/hộp, Tiến đang mang số pháo nêu trên chờ bán cho khách thì bị cơ quan Công an kiểm tra phát hiện. Do Nguyễn Đình Quang Tiến không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số lượng pháo nêu trên nên Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, đưa người và tang vật về Công an phường Nhơn Thành để xác minh, làm rõ. Qua làm việc, Nguyễn Đình Quang Tiến đã khai nhận còn cất giấu ở nhà ở của Tiến tại xóm 1, thôn Tường Sơn, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 33 (ba mươi ba) hộp pháo hoa nổ, loại 49 ống/hộp. Sau khi được vận động, tuyên truyền, Nguyễn Đình Quang Tiến đã tự nguyện giao nộp số lượng pháo hoa cất giấu tại nhà để cơ quan Công an xác minh, làm rõ. Tang vật tạm giữ: 43 hộp pháo hoa nổ, có tổng khối lượng 73,7 kg. Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để làm rõ theo quy định của pháp luật.</p>